



August 25,2021

Para sa mga magulang ng Dota Shogakko

Municipal ng kani city Dota Elementary School

Principal Okumura Masato

Pakiusap Tungkol sa Paghati sa dalawang grupo sa pagpasok sa Paaralan

分散登校についてのお願い

Maraming Salamat sa pagsuporta at pang unawa sa mga aktibidad ng paaralang edukasyon.

Sisimulan na ang muling pagpasok sa paaralan sa **August 30 (Mon)** .upang maiwasan ang pagkahawa sa corona virus.ipinahayag ng kani city board of education na hatiin sa dalawang grupo ang pagpasok ng mga estudyante sa paaralan.

Pansamantalang hahatitiin sa dalawang grupo ng **A Group at B Group** sa pagpasok ng mga estudyantesa paaralan.siguraduhing kumpirmahin kung 「ito ba ay A Group or B Group ang anak」 Kung 「Pang umaga ba ang pasok O Pangtanghali ang pasok」 .Paghahanda lamang sa darating na pasukan ang aming kahilingan.

nilalaman

1 Deadline sa paghati sa dalawang grupo

August 30 (Mon)~ September 10 (Fri) Mayroong 10 days

*Hanggang 3 oras na klase, Walag **LUNCH**

2 Meeting place ng bawat grupo at oras ng pagtungo sa paaralan. At oras rin ng Uwian

<Pang umagang grupo>

7:35am matitipon tipon, (40mins.aalis) 8:15am makakarating sa paaralan 11:10am Uwian

<Pang tanghali na grupo>

12:35pm magtitipon tipon,(40mins aalis) 13:15pm makakarating sa paaralan 16:10pm Uwian

3 Detalye para sa pagpasok ng dalawang grupo

		August30 (Mon) ~September 3 (Fri)	September 6 (Mon) ~10 (Fri)
< A Group > Inohana, Dorimu, Hananoki Sakaeasahi, Higashishimo, Kitamachi, Watari, Shimogiri, Nakamachi Yokomachi	Am	○ Pang umaga	
	Pm		○ Pang tanghali
< B Group > Horiguchi, Higashiyamakita , Higashiyamaminami, Oike, Kamimachiminami Kamimachikita, Nishishimo	Am		○ Pang Umaga
	Pm	○ Pang Tanghali	

4 Pakiusap

- Araw araw pirmahan ang health check card. At lagyan ng incan ang aming pakiusap.
- Kapag hindi papasok siguraduhing tumawag sa paaralan.
- Kapag magpupunta sa kids club ipaalang ito sa pamamagitan ng pagsulat sa communication note.
- Nagpapatuloy ang init ng daloy ng panahon sa pagpasok sa paaralan at pag uwi.gumamit ng payo ng sa pagpasok at lubos na mag ingat heat stroke ang aming pakiusap sa bawat pamilya.

Municipal ng Kani city dota Elementary School

☎ 0574-25-2652